



# ข่าวสาร เกษตรพัฒนา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  
Faculty of Food and Agricultural Technology



ฉบับที่ 96 ภาคการศึกษา 2/2557 ประจำวันที่ 18 - 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

## คติพจน์ คติธรรม ประจำสัปดาห์

เข้าใจคน จะได้บริการ  
เข้าใจชีวิต จะได้มีความสุข  
เข้าใจงาน จะได้ผลสัมฤทธิ์  
เข้าใจทุกซ์ แสดงว่าเริ่มเข้าใจธรรม  
ที่มา: ธรรมะไทย

### ❖ การสาธิตเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องผลิตอาหารกระป๋อง

เมื่อวันที่ 14 - 15 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา คณาจารย์ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดการสาธิตเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องผลิตอาหารกระป๋อง โดยให้นักศึกษาเรียนรู้การใช้งานเครื่องกำเนิดไอน้ำ (Boiler) เครื่องไล่อากาศ (Exhauster) เครื่องปิดฝากระป๋องอัตโนมัติ (Auto Seamer) เครื่องปิดฝากระป๋องแบบสุญญากาศ (Vacuum Seamer Machine) เครื่องฆ่าเชื้อแนวนอน (Horizontal Steam Retort) ผลิตแกงมัสมั่นหมูบรรจุกระป๋อง เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการผลิตอาหารกระป๋องก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคสนาม



### ❖ โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.สุภาวดี ไหมยมคง ประธานหลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา เรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนสู่ตลาดแรงงาน” ณ ห้อง กอ.302 อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร โดยได้เชิญ คุณณัฐชานนท์ ดอนเขียวไพโร ผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพและความมั่นใจให้แก่นักศึกษาและนำไปปรับใช้ในการพัฒนาตนเอง



**ปรัชญา :** เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน      **คำนิยามร่วม :** คิดบวก ผนวกใจ      **อัตลักษณ์บัณฑิต :** บัณฑิตจิตสาธารณะ ใฝ่รู้ สู้งาน  
**วิสัยทัศน์ :** เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาคคน สร้างงาน บนฐานวิทยาศาสตร์การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ต่อยอดภูมิปัญญาไทย ผ่านกระบวนการวิจัย ผสานองค์ความรู้ บูรณาการศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันของชุมชนบนฐานการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นประชาคมอาเซียน



## ❖ กิจกรรม Big Cleaning Day อาสาพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day อาสาพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร โดยนักศึกษาทำความสะอาดบริเวณโถงใต้อาคาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารให้สะอาด สวยงาม เหมาะแก่การนั่งทำงานและพักผ่อนตามอัธยาศัยของผู้ใช้บริการ



## แจ้งคณาจารย์ทุกท่านทราบ

### ❖ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพประเทศเวียดนาม

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 3 สาขาวิชา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 26 มิถุนายน 2558 ดังนี้

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

- Faculty of Food Science and Technology, Vietnam National University of Agriculture

สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

- Duc Phuong Agricultural product processing and trading Co.,Ltd

สาขาวิชาสัตวศาสตร์

- CJ VINA company

### ❖ กำหนดการส่งผลการเรียน

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้กำหนดให้คณาจารย์ผู้สอนประจำวิชาส่งผลการสอบของนักศึกษาภาคปกติผ่านระบบประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ของนักศึกษาภาคปกติ (รหัส 55 รหัส 56 และ รหัส 57) ให้แก่กองบริการการศึกษาภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 นั้น เพื่อให้การประเมินผลการเรียนของนักศึกษาของคณะฯ มีความถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

ดังนั้น จึงขอความอนุเคราะห์คณาจารย์ทุกท่านส่งผลการเรียนของนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2/2557 ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เพื่อทางคณะกรรมการฯ จะดำเนินการพิจารณาเกรดของนักศึกษาในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม กอ.302 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

### ❖ เชิญประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิพากษ์หลักสูตร

ขอเชิญคณาจารย์ประจำสาขา วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)และ วท.บ. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวิพากษ์หลักสูตร ในวันที่ 28 - 29 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม